

Đó là giai đoạn mà Thủ Tướng Chuan Leekpai của Đảng Dân Chủ cầm đầu một chính phủ liên hiệp. Không phải người Bangkok, cũng không thuộc hàng ngũ của khế thừa lãnh đạo bao gồm các tướng lĩnh, một số nhân vật thân cận hoặc thuộc hoàng gia, ông Chuan Leekpai chỉ đơn giản là “Mr. Clean”. Chính phủ của ông không tồn tại lâu nhưng trong hai lần ông nắm chức thủ tướng, ông đã tạo được một bầu không khí dân chủ trong một tình thế n Phút Giáo đáng kính n.

Nhưng ông Chuan đã thất bại trước Đảng Thai Rat Thai vì ông đã vâng lời Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), áp dụng chính sách kinh tế khắt khe mà quỹ áp đặt khi Thái phải vay IMF. Chính sách thất nghiệp bùng nổ mà IMF đòi hỏi đã làm cho chính phủ bị mất uy tín. Thực ra chính sách đó đã giúp đất nước từng bước phát triển sau này mà chính phủ Thai Rat Thai của ông Thaksin Shinawatra hưởng lợi. Đảng ông đã thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2001 khi ông thành công trong việc vẽ ra hình ảnh của Đảng Dân Chủ là “khinh thường” số đầu khố của người dân Thái.

Với sự hỗ trợ của những nhân vật đy quy định trong quân đội và ngay cả một số nhân vật thuộc hoàng cung, PAD, mà thành viên mặc áo T-shirt màu vàng vì đó là màu của hoàng gia, đã lật đổ một thế lực và hai bộ trưởng. Chính phủ hiện nay đang lâm nguy, cầm đầu bởi người em rể của ông Thaksin, đã có phần đổi một cách vô tình là họ được dân bầu lên chức đy một năm. Nay thì họ cũng đã chọn trở về một số những cuộc bầu cử tình bầu cử đng lúc đng cử a những người mặc T-shirt màu đỏ. Cuộc tranh giành nguy hiểm giữa hai nhóm chính trị đầu tham quyền cử này đã trở thành là một trò chơi thế kỷ ăn cướp v không. Và nó đã tạo chia rẽ sâu đậm trong xã hội Thái.

Trong khi đó ở Bangkok, một người tôi một cuộc bầu cử tình của PAD khoe với nhà báo “Ông thầy đy, tất cả những người ở đây, họ là những người có học. Những người này họ đng của chính phủ, họ đầu là kẻ vô học, đc bầu là người Đông và Đông Bắc.” Đó là thái độ đng hình của các đảng viên của PAD, luôn ngầm ý là nhieu triu nông dân v n t p t c b phiu cho đng Thaksin hoặc là mua chuộc hoặc không biết họ làm gì. Và đó là lý do tại sao PAD đòi lật đổ người lãnh sự, sự hiện pháp đ tr l i th i mà đ n hai ph n ba qu c h i do quân đ i và hoàng gia chỉ đnh.

Giáo Sĩ Attajak Satayanutak của viện đy học Chiang Mai thì thích “Vn đ c của cuộc khng họng chính trị Thái Lan là vì nó là một cuộc đ tranh giai cấp. Chúng tôi có một h sâu giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo không đ đ c h đng gì t chính quy n trong nh u năm. Rồi, l n đ u tiên, Thaksin cho h c h i.”

Isaan sống trong nhiều năm bị coi như là kẻ nhà quê, ông xã xò đi về ở Bangkok. Tiếng nói của họ quê mùa, giọng tiếng Lào hơn tiếng Thái. Và đa số dân chúng ở đó lên Bangkok làm công, làm thợ. Nhưng Isaan có một điếu mà Thaksin thấy rõ, đó là toàn vùng chỉ mình mình một phần ba tiếng số chữ tri. Và ông ta là chính trị gia đầu tiên đã cố tình theo đuổi mua chuộc họ trước tiên thay vì dựa trên những tay cai hay bị già đầu phá phá những các chính trị gia khác. Và qua việc này ông đã thực hiện ý thức chính trị của Isaan. Hơn nữa giờ khi nghe luận điệu của PAD nói là họ theo ông Thaksin chỉ vì ngu dốt và bị mua chuộc. Hơn nữa họ ở trong cuộc bầu cử tình bầu cử đầu tiên, nhóm những ông Thaksin còn có ông Chaturon Chaiseng, một cựu lãnh tụ sinh viên cánh tả đã chống lại quân đội từ cuối thập niên 1970. Đầu tiên sau ông Chaturon là một tổ chức bầu cử với hàng chữ “NO MORE COUP”. Nó không phải là một tổ chức kêu gọi mà là một khuyến cáo. Một người trong đám bầu cử tình nói “Nếu quân đội tiếp tục đảo chánh lần này, đất nước sẽ chia đôi, sẽ có nội chiến.”